

ผมในนามของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอชื่นชมกับมหาบัณฑิต บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์รุ่น 74 ทุกคน ที่ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ มีความเพียร เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำมาซึ่งความเศร้าโศกและยังทำใจไม่ได้ ผมขอใช้เวทีนี้เล่าให้ทุกท่านฟัง และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงวิชาชีพสัตวแพทย์ อย่างหาที่สุดมิได้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายงานดูแลสุนัขหลวง สุนัขทรงเลี้ยง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยพระองค์ทรงเฝ้าอาหารต่อสรรพชีวิต จึงทรงมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่เจ็บป่วยควรได้รับการรักษาให้เต็มที่เสมือนหนึ่งสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคน และมีพระประสงค์ให้คุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนสุนัขด้วยกัน โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระราชทานทรัพย์จากการจำหน่ายเสื้อยืดคุณทองแดง จำนวน 2 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา สำหรับในการรักษาสัตว์ป่วยอนาถา โดยเฉพาะสุนัขและแมวที่เจ้าของไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อปี 2544 ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ถึง 8 รายการ พระราชทานสรรเสริญบรรณาการ เพื่อการรักษาแบบธาราบำบัดให้กับสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกและระบบประสาท พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง ทั้งรางวัลประเภทสุขภาพดี ประเภทมิตรแท้ ความสามารถพิเศษ พระราชทานให้คณาจารย์และนักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยตามพระราชกระแส จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ การวิจัยโรคเลปโตสไปโรซิส พร้อมพระราชทานเงินเพื่อการวิจัยจำนวน 1 ล้านบาท การหา

เครื่องหมาย DNA กับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูกสุนัข โครงการน้ำเชื้อแช่แข็งสุนัขและการผสมเทียม โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง พระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิอานันทมหิดลให้คณาจารย์คณะฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 8 คน พระราชทานรางวัลหน่วยงานดีเด่นสาขาพัฒนาสังคมให้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชทานนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และที่สำคัญที่สุดที่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาที่คณะฯ ถึง 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 เสด็จมาทรงเยี่ยมสุนัขหลวง 2 แม่ซึ่งเป็นลูกของคุณทองแดงที่คลอดลูก วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เสด็จมาพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเปิดสระสุวรรณชาด และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เสด็จมาประทับพักแรมที่คณะฯ เพื่อทรงนำคุณทองแดงมาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคนี้ไว้ในถูงน้ำดี โดยเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะฯ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นผลให้คณะฯ ได้มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าจนเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตราบจนวันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้บัณฑิตทุกท่านช่วยกันสืบสานพระราชปณิธาน ต่างสำนึก และจารึกไว้ในหัวใจตลอดไปว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์จะทรงสถิตย์อยู่ในใจของพวกเราตลอดกาลนิรันดร์

ท้ายสุดนี้ ผมขอกล่าวว่าการกิจในวัยเรียนทุกท่านได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ต่อแต่นี้ไปท่านจะได้รับหน้าที่ในบทบาทใหม่ บทบาทของความเป็นสัตวแพทย์ บทบาทของคนทำงาน ความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งท่านจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องเรียนรู้การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม จึงหวังว่าท่านจะต้องใช้ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งชอบ ไม่ชอบ ใช้คุณธรรมนำชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญาในการแก้ไขและผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปให้จงได้ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และน้อม

นำหลักธรรมคำสั่งสอน พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ ทรงเป็นพระองค์ต้นแบบและพระราชทานไว้ให้คนไทย เพื่อเป็นหลักในการทำงานและการ ดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติตลอดไป